

รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง
เมื่อวันพุธ ที่ ๑ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง

ผู้มาประชุม

๑.นายทวีป อมศิริ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง
๒.นายมานพ เสาทอง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง
๓.นางสาววารุณี เดชดวง	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง
๔.นายพิเชฐ จันทร์จรัส	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง
๕.นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.พ.จ.ท.เทพชัย ยมจินดา	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗.นางสาวชิฎารัตน์ แก้วพิกุล	นักวิชาการพัสดุ
๘.นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ	นักวิชาการเงินและบัญชี
๙.นางรัตนาพร ชมดารา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๐.นายเกียรติดำรงค์ วันจันทร์	นิติกร
๑๑.นายกิตติพันธ์ ปันแปง	นักวิชาการศึกษา
๑๒.นางสาวรุ่งกาญจนา ทับศรี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๑๓.นางสาวทัตชญา พิกุลหอม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๔.นางสาวธัญลักษณ์ เวชประสิทธิ์	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ.)
๑๕.นายทวีทรัพย์ บรรเทาทุกข์	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
๑๖.นางสาวสรिता บัวจันทร์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๗.นางสาวจารุประภา ทับทิมศรี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๘.นายอุเทน เจริญเนตร์	พนักงานขับรถยนต์
๑๙.นายประยงค์ จันทร์อ่อน	พนักงานผลิตน้ำประปา
๒๐.นายสุบรรพจน์ พ่วงสำราญ	คนงานทั่วไป
๒๑.นางสาวลัดดา เข้มกำเนิด	นักรการ
๒๒.นายกานต์ ขำศิริ	คนงานทั่วไป
๒๓.นายดำรงส อินอนันต์	คนงานทั่วไป

ผู้ไม่มาประชุม

๑.นายอานนท์ เปรมาวิน	นายช่างโยธา	ลาป่วย
----------------------	-------------	--------

เริ่มประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายทวีป อมศิริ -เมื่อทุกท่านมาครบแล้ว ผมขอเปิดการประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
นายก อบต. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ครีบ

-ในช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ต้องขอขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดงทุกท่านที่ได้เสียสละเวลา ในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามจุดบริการประชาชนช่วง ๗ วันอันตราย ซึ่งผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย

-และในช่วงที่ผ่านมาทางทาง อบต.ได้ดำเนินการทำโครงการลงแขกลงคลองปฏิบัติการเก็บใหญ่ บริเวณฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ โดยอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่าย หลายภาคส่วนร่วมมือกันในการดำเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่งทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และในช่วงวันที่ ๗ -๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ก็จะได้ดำเนินการโครงการลงแขกลงคลอง คลองบ้านรั้ว หมู่ที่ ๓ เพื่อแก้ไขปัญหามาของประชาชน และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

-แจ้งเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบด้วยเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ให้ประชาชนช่วยสอดส่องดูแลบริเวณบ้านเรือนอย่าให้มีแหล่งน้ำขังเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ และขอความร่วมมือพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านช่วยเปิดโทรศัพท์มือถือ หรือพกพาโทรศัพท์มือถือด้วยเนื่องจากในบางที่อาจจะมีเหตุในพื้นที่เกิดขึ้นในยามวิกาล ซึ่งในการแก้ไขปัญหาอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

-เรื่องการอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ เน้นย้ำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านรับผิดชอบใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการด้วย

-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำหนังสือถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในพื้นที่ว่า ถ้าบริเวณบ้านใดมีต้นไม้ใหญ่อยู่รอบบริเวณบ้านให้ดำเนินการตัด หรือถอนกิ่ง เพื่อป้องกันต้นไม้หักโค่นทับตัวบ้าน หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ในบริเวณบ้านในช่วงฤดูฝนเวลาเกิดพายุ

-เน้นย้ำพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง ขอให้ดูแลเอาใจใส่ดูแลรถยนต์ส่วนกลางหมั่นตรวจเช็คสภาพรถยนต์เป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้รถยนต์ส่วนกลางมีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

-ด้วยในวันศุกร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นวันหยุดราชการ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้รับแจ้งให้ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ และประดับธงชาติตามสถานที่ราชการต่างๆ และประชาชนให้ประดับธงชาติตามบ้านเรือน

-ได้มีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดพลังงานในสถานที่ราชการ โดยแจ้งให้ทุกส่วนราชการช่วยกันประหยัดพลังงานตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

นางรัตนาพร ชมดารา -ด้วยสำนักงานนโยบายและพลังงานได้มีหนังสือถึงหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนให้ดำเนินการตาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นโยบายในการประหยัดพลังงานให้ได้ ร้อยละ ๒๐ ทั้งในส่วนของไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง

นายทวีป อมศิริ -ตามที่ได้มอบหมายให้เลขานุการนายก ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการแทนนายกมีเรื่องที่จะแจ้ง
นายก อบต. ให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ

นางสาววรุณี เดชดวง-ตามที่ได้ไปประชุมมาก็จะเป็นเรื่องหรือของการจัดงานกาชาดของทางจังหวัด ซึ่งจะมีกำหนดการจัดงาน
เลขานุการนายกฯ ขึ้นในวันที่ ๑๗ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายทวีป อมศิริ -ด้วยในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในส่วนของตำบลแพรงหนามแดงเอง และใน
นายก อบต. ภาพรวมของประเทศมีสถานการณ์ที่เบาบางลงอย่างเห็นได้ชัด และทาง อบต.เองก็ได้มีการยุติการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ติดโควิด หรือกลุ่มกักตัวเสี่ยงสูง และในส่วนของโรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ ก็ได้มีการปิดโรงพยาบาลแล้ว ซึ่งก็จะได้มีการประชุมหารือกับทางจังหวัดว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปในส่วนของโรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ

-เน้นย้ำพนักงานเจ้าหน้าที่ท่านไหนที่เดินทางออกนอกพื้นที่หรือไปต่างจังหวัด เมื่อเดินทางกลับมาให้สังเกตอาการของตัวเอง รวมทั้งให้ดำเนินการตรวจ ATK เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ภายในสำนักงาน

-ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดว่าจะมี เจ้าหน้าที่มาบรรจุที่ อบต. จำนวน ๒ ตำแหน่ง คือเจ้าพนักงานธุรการ และนักพัฒนาชุมชน ซึ่งจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายทวีป อมศิริ

-ขอให้ทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

นายก อบต.

-มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมฯ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

นายทวีป อมศิริ

-ท่านไหนหรือหน่วยงานส่วนราชการใดมีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบขอเชิญครับ

นายก อบต.

ทราบขอเชิญครับ

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท

-ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมครั้งที่แล้ว เรื่องเครื่องยนต์เรือซึ่งในขณะนี้ได้รับการซ่อมและแก้ไขให้กลับมา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใช้งานได้เป็นปกติแล้วแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายพิเชฐ จันทรจำรัส

-ได้รับแจ้งจากทางจังหวัด ทางจังหวัดได้เร่งรัดให้ออกข้อบัญญัติบ่อน้ำมันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑

ปลัด อบต.

สิงหาคม ๒๕๖๕ แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายทวีป อมศิริ

-ส่วนกองไหนมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ถ้าไม่ขอประเบียบวาระต่อไปครับ

นายก อบต.

ระเบียบวาระที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

นายทวีป อมศิริ

-ท่านไหนมีปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบขอเชิญครับ

นายก อบต.

นายพิเชฐ จันทรจำรัส

-เรื่องข้อบัญญัติกิจการประปา ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมครั้งที่แล้วแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกันสืบค้นหาข้อบัญญัติดังกล่าวเพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุง และให้การดำเนินการเกี่ยวกับกิจการประปาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปลัด อบต.

นายกิตติพันธ์ ปันแปง

-ด้วยวันนี้เป็นการเปิดเทอมวันแรกของ ศพต. ซึ่งปัญหาที่พบคือ อาหารที่จัดสรรให้กับเด็กนักเรียนมี

นักวิชาการศึกษา

ปริมาณน้อยไม่เพียงพอกับจำนวนเด็ก เนื่องจากไม่ได้มีเด็กนักเรียนเข้ามาเพิ่มด้วยทำให้ปริมาณอาหารที่จัดสรรให้กับเด็กไม่เพียงพอกับจำนวนเด็ก จึงขอนำเรียนกับผู้บริหารตลอดจนถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้แนะนำหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นางสาวชิณารัต แก้วพิกุล

-ตามที่กองการศึกษา ได้ทำบันทึกแจ้งهماประกอบอาหารกลางวัน ศพต.ที่จำนวนเด็ก ๘ คน แล้วหลัง

นักวิชาการพัสดุ

จากที่ได้ดำเนินการแจ้งهماประกอบอาหารไปแล้ว ได้มีเด็กนักเรียนเข้ามาเพิ่มอีกจำนวน ๓ คน รวมเป็นยอดเด็กจำนวน ๑๑ คน ทำให้อาหารที่จัดสรรให้เด็กไม่เพียงพอกับจำนวนเด็ก จากปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น จะได้ดำเนินการเข้าไปประสานกับผู้รับจ้าง และจะได้ดำเนินการปรับสัญญาจ้างهماประกอบอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) ให้เพียงพอเท่ากับจำนวนยอดเด็กของ ศพต. ยอดเด็กปัจจุบัน

นายทวีป อมศิริ

-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายก อบต.

นางสาวสรिता บัวจันทร์-ด้วยในปี พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานการเกษตร หมวดยุคอื่นๆ เช่นใบตัดหญ้า ใบเรือ เป็นต้น ซึ่งเดิมจะอยู่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ในส่วนของกองช่าง แต่ในปีนี้แผนงานดังกล่าวจะอยู่ในส่วนของกองสาธารณสุข แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องถ้า หากต้องการจะใช้วัสดุชนิดใด ให้ประสานมาที่กองสาธารณสุข เพื่อที่จะได้ดำเนินการจัดหาและ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายพิเชฐ จันทร์จำรัส ปลัด อบต. -เรื่องไฟฟ้าไฟรายทางที่ได้ดำเนินการรื้อถอนมาเนื่องจากได้มีการทำถนน ก่อสร้างเสาไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ ๑,๕,๖ ซึ่งนานหลายปีแล้ว อยากจะสอบถามเจ้าหน้าที่หรือส่วนที่เกี่ยวข้องว่าวัสดุ ดังกล่าวตอนนี้ได้เก็บไว้ ที่ใด ซึ่งถ้าหากมีการตรวจสอบเข้ามาจะได้มีหลักฐานให้หน่วยตรวจสอบดูได้ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ นักวิชาการเงินและบัญชี -ในส่วนของกรจัดทำข้อบัญญัติกองคลัง ซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอยู่ในช่วงการ รับตรวจจากเจ้าหน้าที่ สดง.จึงทำให้การดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติของกองคลังอาจมีความล่าช้าอยู่ บ้าง แต่ก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วที่สุดแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวชิณวรัถ แก้วพิกุล นักวิชาการพัสดุ -โครงการที่แต่ละส่วนราชการที่ได้ดำเนินการ ในขณะนี้ได้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างและได้ประสานงาน ผู้รับจ้างในเบื้องต้นแล้วเพื่อที่จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกานต์ ชำศิริ คนงานทั่วไป -ในการเบิกวัสดุของกองช่าง ซึ่งเวลาที่จะนำวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานก็จะมี การเขียนเบิกวัสดุหรืออุปกรณ์ในทุกครั้งทีออกไปปฏิบัติงาน ส่วนจำนวนวัสดุคงเหลือในแต่ละรายการไม่ สามารถทราบได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายทวีป อมศิริ นายก อบต. -มีท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าหากไม่มีไประเบียบวาระต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางรัตนาพร ชมดารา นกวิเคราะห์นโยบายและแผน -ได้รับแจ้งจากอำเภออัมพวาว่าคณะกรรมการกระจายอำนาจ จะมีการดำเนินการประเมินการให้ บริการสาธารณะตามมาตรฐานขั้นต่ำ จำนวน ๘ ด้าน ๖๔ ตัวชี้วัด ซึ่งทางสำนักปลัดเองได้ดำเนินการส่ง แบบประเมินให้กับทุกส่วนราชการในการกรอกข้อมูลแบบประเมินการให้บริการสาธารณะตามมาตรฐาน ขั้นต่ำ หากกรอกข้อมูลดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ให้นำส่งแบบให้แก่ สำนักปลัด ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายทวีป อมศิริ นายก อบต. -หารือเรื่องการอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ ในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้หญิงซึ่ง ในการอยู่เวรยามดังกล่าว จะปฏิบัติหน้าที่ในการอยู่เวรยามคนเดียว ในบางที่อาจจะมีคนแปลกหน้า หรือ มีการแอบอ้างมาติดต่อราชการในวันดังกล่าว จึงขอหารือกับที่ประชุมว่าจะมีแนวทางในการป้องกันปัญหา ดังกล่าวอย่างไร แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อหาแนวทางในการป้องกันปัญหาดังกล่าวต่อไป

-หารือโทรศัพท์ในห้องพัก นายก ไม่ได้ใช้งานจะสามารถเคลื่อนย้ายโทรศัพท์ดังกล่าวมาไว้ที่ห้อง ศูนย์ อปพร. ได้หรือไม่เผื่อบ้างที่มีการแจ้งเหตุในช่วงกลางคืน เวรยามรักษาสถานที่ราชการช่วงกลางคืนก็จะ สามารถรับเรื่องการแจ้งเหตุในช่วงกลางคืนได้ นำเรียนให้ที่ประชุมทราบ

นายทวีทรัพย์ บรรเทาทุกข์ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า - อบต.เป้ ได้ประสานงานเข้ามาว่าจะขอไฟเพิ่มเพื่อติดรายทาง จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ แจ้ง ที่ประชุมทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

นายทวีป อมศิริ นายก อบต. -ในการดำเนินการเรื่องต่างๆถ้าหากมีการร้องขอเข้ามาก็สามารถดำเนินการได้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้อง ปรึกษาหารือ กับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างานก่อนเพื่อที่จะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีความเหมาะสม และจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท -แจ้งที่ประชุมทราบหากส่วนราชการใดมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกองช่าง หากมีภาระกิจอื่นใดที่จำเป็นเร่งด่วน
ผู้อำนวยการกองช่าง ก็สามารถโทรศัพท์ประสานงานเข้ามาได้

นายทวีป อมศิริ -ท่านไหนมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือใน
นายก อบต. การประชุมครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา ๑๗.๑๐ น.

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายกิตติพันธ์ ปิ่นแปง)

นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายพิเชฐ จันทร์จรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง